



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๒๐๒ /๒๕๖๗
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

.....
เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน จึงย้ายข้าราชการ จำนวน ๖๐ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)
อธิบดีกรมการปกครอง

กรมการปกครองย้ายข้าราชการ

นายอรรถิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง

ได้ลงนามในคำสั่ง ที่ ๒๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๖๐ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๑	นายสรวิชัย อิมทั่ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
๒	นายปรีชา เปี่ยมมุกดา ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔ สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑ สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๓	นายกันต์ธร ศรีชุมจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอบรม ส่วนวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๔	นายบัญชา อินทวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชน ๑ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔ สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๕	นายศักดิ์จก จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๖	นายอภิชัย จันทร์มา นักการข่าวชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานปฏิบัติการการข่าว ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๗	นายกันต์พงษ์ พิพัฒมนตรีกุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๘	นายแสน สุรวินญวน หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี ช่วยราชการ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๙	นายนิธย์นัชชัย บุญสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง
๑๐	นายธีรพล ลิ่มศิริ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ช่วยราชการ สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง
๑๑	นางอรุณพร นครพุ่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารโครงการฝึกอบรม ส่วนอำนวยการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง
๑๒	เรืออากาศตรี นิรันดร์ ขวัญบุรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอบรม ส่วนวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
๑๓	นายปรีดา พึ่งตระกูลชัย จ่าจังหวัดตาก	ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
๑๔	นายแสงทอง บุญทั้งสอง หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	หัวหน้ากลุ่มงานวินัย ๔ ส่วนงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
๑๕	นางสาวนิชาวิศม์ ภัทรทวีเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอบรม ส่วนวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๑๖	นายอิทธิชัย คัชกรณ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอมนอรัมย์ จังหวัดชัยนาท	หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชน ๑ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๑๗	นายฤชวีรุทธ์ มหาศรานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ และวิทยาการการข่าว ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๑๘	นายณฤตม ทิมประเสริฐ จ่าจังหวัดนนทบุรี	นักการข่าวชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานปฏิบัติการการข่าว ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๑๙	นายสายสิทธิ์ ชุนศรี หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง
๒๐	นายอภิชาติ คงถอด หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๒๑	นางสาวปัญชิภา โตแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
๒๒	นายศราวุฒิ พงศ์พญา หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
๒๓	นายธีรยุทธ คงคล้าย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
๒๔	นายสุทธิภัทร วัฒนพงศ์ไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	จ่าจังหวัดชุมพร

กท.

ธ.พ.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๒๕	นายอุดม จันกิติ ป้องกันจังหวัดแพร่	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
๒๖	นายเอกลักษณ์ กาลตลอด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
๒๗	นายธนภัทร รัตนสมัย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
๒๘	ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล ผลกล้า หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๙	นายเกรียงศักดิ์ หลเมฆ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๐	นางสาวศรินทิพย์ เรี่ยวแรง หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
๓๑	นายมนต์เอก กิจธิคุณ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
๓๒	นายอาทิตย์ ยศอาลัย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
๓๓	นายธีระพัฒน์ เตชะสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๓๔	นายสศม พูนพ่าย หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๓๕	นายอนุกุล วัฒนากกร หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓๖	นายสุบัญญัติ ไซยแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๓๗	นายธนณัฐ ลอก๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานวินัย ๕ ส่วนงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๘	นายพิชัย เชื้อนเพชร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
๓๙	นายบุญเลิศ คำจำนงค์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
๔๐	นางชนัญญา วุฒิกนกอ้าง หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการ สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง
๔๑	พันจ่าโท สรวุฒิ สมศรี หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
๔๒	นายพิระชาติ คุณมี หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๓	นางสาวนลินี ไซยอุดม หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบุพมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๔	สิบเอก รัชพล คำอ้อ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๗๗

๘๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๔๕	นางสาวสมจิตร ประคุด หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๔๖	นายณัฐกรรณ์ หนอนิล ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
๔๗	นายประวิณวิชัย พลเสนา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคูแก้ว จังหวัดอุดรธานี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
๔๘	นางสาวรัฐนารถ พิธุพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
๔๙	นายกิตติภพ คงภานิติธรรม หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
๕๐	นายเกียรติศักดิ์ หมิ่นแพน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ
๕๑	นายนพดล เจริญวัย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ช่วยราชการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ช่วยราชการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๕๒	นางสาวสอผีเยะ มั่นคง หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
๕๓	นางสาวอลิษา จิตรภูษา จำจังหวัดกระบี่	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก.ก.

อ.พ.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๕๔	นายเจษฎากร ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๕๕	นายประยูร สิตพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
๕๖	นายสิทธิโชค ศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	จ่าจังหวัดสมุทรสงคราม
๕๗	นายอานนท์ ลิขิตวัฒนกิจ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
๕๘	นายสายัณห์ กัญจนกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ	หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๕๙	นายพงษ์ศักดิ์ พิริยะชัยวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
๖๐	พันจ่าอากาศเอก วัฒนา หัสจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

๗๗

๘๗